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      รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
     บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.)  ณ  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม 
อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขท่ี 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี   (ดว้ยการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธ์ุโอมิครอน ขอใหผู้ถื้อหุน้ผูเ้ขา้ประชุมรักษาระยะห่างทางสงัคม
, สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาและท าความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล)์  
ผู้เข้าร่วมประชุม   

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2565   ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565   บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 249,345,538,669 หุน้  

ประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น.  ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุม
จ านวน  959  ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  85,222,943,732  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 34.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
จ านวน  249,345,538,669 หุน้      
เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  10.00 น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ  
2. พลต ารวจตรี สมนึก  บุรมิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี   กรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
7. นายพลสนัต ์เตียวสมบูรณ์กิจ  กรรมการ   
8. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข  กรรมการ 
ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหน้ายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ เลขานุการบริษทั กล่าว 

ช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 
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นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
และการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บทราบโดยวิธี
ทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้บังคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้ โดยหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 นั้น 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565  ท่ีผ่านมา   ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย   

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งทนายความอิสระ  คือนายพีระวิทย ์สอาดโฉม  มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ี
เป็นอิสระ หรือ Inspector  เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนท์เทค 
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่างๆ  หลายบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการรับ
ลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือให้การ
ประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่   บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดบัท่ี 8. ของ
หนังสือเชิญประชุมดงักล่าว และบริษทัฯ  ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้
ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม     ทั้งน้ี โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ ขอ้ 
35 ทว ิใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง  ซ่ึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบั
ขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เม่ือไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ ให้ยกมือข้ึน  
โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเขา้ไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นยกมือเพ่ือไปเรียกเก็บบัตร
ลงคะแนนจะถือวา่ผูถื้อหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการประมวลผลคะแนน   
โดยบริษทัฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ  หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีไดล้งมติในช่วงวาระนั้น 
คะแนนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบในแต่ละ
วาระ  

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้
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ทั้งน้ี  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด มีความประสงคท่ี์จะท าการซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใดๆ ต่อท่ีประชุม
ในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะไดโ้ปรดกรุณาแจง้ช่ือ – นามสกุล และ
ฐานะของตนเองวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด   เพ่ือบริษทัฯ  จะไดท้ า
การช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเป็นแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2564 
 

ประธานฯ ไดเ้รียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2564  ซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2564  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย            86,695,123,362 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               86,695,123,362 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564    
 

ประธานมอบหมายใหน้ายศุภณฐั พนูสวสัด์ิ เลขานุการบริษทั รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
แลว้  พร้อมกบัไดน้ าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point  ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย
ในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมา  ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ สรุป ดงัน้ี  
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 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1  จ ากดั  
 ปี 2564  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  54,080,512 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2563  มียอดขายไฟฟ้าจ านวน 49,870,680 
หน่วย มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 8.4%   

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จ ากดั โครงการแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 
ปี 2564  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  2,906,688 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2563  มียอดขายไฟฟ้าจ านวน 3,095,813 หน่วย  

มีอตัรายอดขายไฟฟ้าลดลง 6% เน่ืองจากการแผงโซลาร์จะเส่ือมสภาพลงประมาณ 3-5% ต่อปี 
 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  บริษทั จีเดค  จ ากดั  

ปี 2564  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  23,087,640 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2563  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน 26,082,120 
หน่วย  มีอตัรายอดขายไฟฟ้าลดลง 11.50%  เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือลดผลกระทบกบัชุมชน 

 รายงานการด าเนินคดี 
 คดีการเพิกถอนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีท่ีตลาด 
หลกัทรัพยฯ์ มีค  าสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัฯออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์   ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นค าให้การ และ 
บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าใหก้ารตามกระบวนการของกฎหมายแลว้ ปัจจุบนั จึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล   

 คดีฟ้องร้องอดีตผูบ้ริหาร 
คดีท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผูบ้ริหาร (กล่าวโทษ ต.ค.60) ปัจจุบนั DSI สอบสวนแลว้เสร็จและ 

มีค  าสัง่ฟ้องพร้อมไดส่้งส านวน 5 กลุ่มคดีไปยงัอยัการคดีพิเศษแลว้ ต่อมาทราบวา่อยัการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ซ่ึงปัจจุบนัคดียงัไม่
ถึงท่ีสุด  
  คดีท่ีบริษทัไดรั้บการชดใชจ้ากการฟ้องคดี ไดแ้ก่ คดีโครงการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย จ.ระยอง บริษทั
ไดรั้บชดใชจ้ านวน 13.33 ลา้นบาท,  โครงการก่อสร้างโรงงานคดัแยกพลาสติกท่ีหาดใหญ่ จ.สงขลา บริษทัไดรั้บชดใช้
จ านวน 7.75 ลา้นบาท และคดีงานจา้งถมดินและเสาเขม็อาคารส านกังานของสระแกว้ บริษทัไดรั้บชดใชจ้ านวน 5 ลา้นบาท 
 ผูถื้อหุ้นชายท่านหน่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่  กรณีรับเงินค่าคดีจะลงเป็นอะไรในทางบญัชี จะลงเป็น
รายไดจ้ากคดีความฟ้องร้องไดห้รือไม่ เพ่ือผูถื้อหุน้จะไดรู้้เหมือนกนั 
 นางสาวฐิติรัตน์ เก้ือนุ่น CFO  ช้ีแจงวา่ ในหลกัการทางบญัชีจะลงเป็นรายไดอ่ื้น ตามมาตรฐานทางบญัชี นอกจากน้ี
ก็จะเปิดเผยเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ประธานฯ แจง้วา่ เร่ืองคดีทุจริตของผูบ้ริหารเก่า ทางผมก็ยงัด าเนินเต็มท่ีอยูค่รับ และขอประกาศยืนยนั ณ ท่ีน้ีอีก
คร้ัง ถา้ใครสามารถด าเนินคดีจนผูบ้ริหารเก่าติดคุกได ้ผมจะใหร้างวลัส่วนตวั 10 ลา้นบาทเหมือนเดิมครับ  
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น  วาระน้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียง
ลงคะแนนแต่อยา่งใด 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2564 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
ประธานฯ ไดเ้รียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายชยักฤต วรกิจภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

บริษทัฯ ไดร้ายงานงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  
               จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

• สินทรัพย ์                       จ านวน   1,501   ลา้นบาท 
• หน้ีสิน                            จ านวน      370   ลา้นบาท 
• ส่วนของผูถื้อหุน้            จ านวน   1,130   ลา้นบาท 
• รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  จ านวน  88   ลา้นบาท 

ผลประกอบการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2564   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
• บริษทัมีรายไดร้วม        จ านวน     573  ลา้นบาท 
• บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวม   จ านวน     563  ลา้นบาท 
• บริษทัจึงมีก าไรสุทธิ จ านวน   14.55 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามท่ีเสนอ
มาทุกประการ   โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย            87,359,120,379 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               87,359,120,379 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผลประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564    
ถึงแมว้า่ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัจะมีผลก าไร  แต่เน่ืองจากบริษทัยงัคงมียอดขาดทุน
สะสมในอดีตเหลืออยูใ่นบญัชีของบริษทั จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย            87,525,979,588 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               87,525,979,588 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

ประธานฯ   ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบั 
ของบริษทัขอ้ท่ี 15  ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 
ใน 3  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้      
       โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
(2) นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 

 (3) นายศกัดา ศรีนิเวศน ์  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  
 
  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2565 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัก าหนด ทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.iec.co.th หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 แลว้นั้น 
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 
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ดงันั้น   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอช่ือของกรรมการท่ีครบวาระตามกฎหมายทั้ ง 3 คน
ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง    

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผูเ้ขา้รับการเสนอ
ช่ือทั้ง 3 คนน้ี ปรากฏตาม Power Point  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาดูไปโดยพร้อมเพรียงกนั  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงไดเ้ดิน
เขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่านและน ามาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจ านวน 3 คน  ไดค้ะแนนเสียงดงัน้ี 
(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรม ิ
-   เห็นดว้ย            88,238,488,181 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   100 

 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               88,238,488,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

(2) นายพรเทพ อฐิโสภณพนัธ์ 
-   เห็นดว้ย            88,238,488,181 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 

 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               88,238,488,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(3) นายศักดา ศรีนิเวศน์ 
-   เห็นดว้ย            88,238,488,181 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 

 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               88,238,488,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    
ประจ าปี 2565 
 
ประธานฯ  ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และ 

กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 
29 ท่ีก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ 
การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565  เม่ือวนัท่ี 18 
มีนาคม 2565  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 
2565 แลว้       

จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบ าเหน็จกรรมการ  ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น)   
โดยก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
                                        

ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2563 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2564 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2565(ปีท่ีเสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

หมายเหต*ุ : ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 
                อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีไดพ้ิจารณาเม่ือ 4 ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 
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นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการเสนอขอไม่รับค่าตอบแทน จึงขอเสนอใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565   ในวงเงนิรวมกนัทั้งส้ินไม่เกนิ 700,000 บาท (เจด็แสนบาทถ้วน)    

 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565  อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 700,000 บาท  (เจ็ดแสนบาทถว้น) ต่อปี   
ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย            88,334,271,516 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    

-   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0 
             รวม               88,334,271,516 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100      

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 
ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวพลอยครินทร์  สจัจะเวทะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่   

ดว้ยบริษทัไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เอน็พีเอส สยามสอบบญัชี จ ากดั (ผูส้อบ
ไดรั้บอนุญาตจาก ก.ล.ต.) และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ต่อมาคณะกรรมการ
ทบทวนใหม่วา่เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงไม่มีหนา้ท่ีส่งงบการเงิน
รายไตรมาส แต่ยงัคงตอ้งส่งงบการเงินประจ าปีให้แก่กระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงจะท าให้ค่าสอบบญัชีลดลงไดอี้กจากปีก่อนท่ีค่า
สอบบญัชีอยูท่ี่ 5,400,000 บาท ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีเสนอบริการสอบบญัชี อีก 2 รายไดแ้ก่ บริษทั ธรรมนิติ จ ากดั (ผูส้อบไดรั้บ
อนุญาตจาก ก.ล.ต.) และสหการบญัชี  บริษทัก าลงัพิจารณาวา่รายใดใหร้าคาถูกท่ีสุด ประหยดัและเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้
มากท่ีสุด   

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ทบทวนรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีเสนอค่าบริการให้แก่บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาคดัสรรผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่
เกิน 3,400,000 บาท (สามลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  

นายฮั้ งใช้  อัคควสักุล  ผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น เห็นว่า การจะกลับเข้ามาซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยใ์หค้งไวซ่ึ้งผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยากใหท้ างบทุกไตรมาส, ภายในขา้งหนา้บริษทัเรา
มีโอกาสกลบัเขา้มาจะไดไ้ม่มีติดเง่ือนไขท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด,  และเห็นควรใหผู้ถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
หรือซีอีโอไปเลือกสรรผูส้อบบญัชีท่ีเสนอราคานอ้ยท่ีสุดและมีมาตรฐาน 
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ผูถื้อหุน้ผูช้ายท่านหน่ึงสอบถามวา่ อีก 2 รายเสนอค่าสอบท่ีเท่าไหร่ และเห็นวา่ใหเ้ลือกเจา้ท่ีประหยดัสุด 
นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ  เห็นวา่  ไม่อยากท าแค่งบรายปี อยากให้ท างบรายไตรมาสดว้ย ถึงแม้

จะอยูน่อกตลาดฯ, หากดูปีก่อนท่ี 5,400,000 บาท จึงขอคะแนนเสียงมอบอ านาจให้คณะกรรมการไปต่อรองราคา  โดยทั้ง 3 
รายดงักล่าวมีประวติัท่ีน่าเช่ือถือ มีมาตรฐานทั้งหมด  เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีค่าสอบจะไฟนอลอยูแ่ลว้ แต่มีผูเ้สนอมาอีก 2 ราย 
จึงยงัไม่ไฟนอลเร่ืองราคา, ไม่อยากเร่งรัดมากเกินไป   

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาคดัสรรผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใน
วงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามลา้นส่ีแสนบาทถว้น)    

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาคดัสรรผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ย่อย ประจ าปี  2565  และก าหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 
3,400,000 บาท (สามลา้นส่ีแสนบาทถว้น)   โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  

-   เห็นดว้ย            89,237,853,050 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
             รวม               89,237,853,050 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
                ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท   
 

ประธานฯ  ไดเ้รียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต ในดา้น 
อสังหาริมทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  โดยการเพ่ิม
วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ จ านวน 2  ขอ้ จากเดิมบริษทัฯ   มีวตัถุประสงค์  71 ขอ้เป็น  73  ขอ้ โดยมีรายละเอียด เพ่ิมเติม
วตัถุประสงคจ์ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 
ข้อ 72  ประกอบกจิการค้าทีด่นิ ถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิ ท าการจดัสรรทีด่นิและบ้าน การจดัหาที่ดินและส่ิงก่อสร้างหรือ
ท าการก่อสร้างอย่างอ่ืนบนทีด่นินั้น  เพ่ือจ าหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ  เพ่ือเป็นสถานทีอ่ยู่อาศัย สถานที่ท าการพาณิชย์  
สถานทีท่ าการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารชุด (คอนโดมเินี่ยม)  อพาร์ทเม้นท์  อาคารส านักงาน โรงแรม 
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ข้อ 73   ประกอบกจิการซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า  เช่าซ้ือ ขายฝาก จ านอง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนี่ยม โรงแรม 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  รวมทั้ง  การจ าน า รับจ าน า  เช่า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ้ือขายที่ดิน  จัดสรรที่ดิน
แปลงย่อยเพ่ือขาย 
 
นอกจากน้ี  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้  จึงเห็นสมควรใหท่ี้ 

ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3.  โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน  73 ขอ้ รายละเอียด ตามแบบ บมจ.002 ท่ี แนบ” 
 
ทั้งน้ี   ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ต่อ กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวง
พาณิชย ์ เป็นผูมี้อ  านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน   

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ  รายงานต่อท่ีประชุมวา่ การกลบัเขา้ตลาดฯ จะตอ้งหาธุรกิจรองรับซ่ึง
มีผลการด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองก่อนเขา้ตลาดฯ  

นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ประธาน
ฯมีความเช่ียวชาญ สามารถน ามาต่อยอดให้แก่บริษทัได,้ สามารถลดตน้ทุน, ท าลกัษณะ Budget Hotel ท าปล่อยเช่าจะได ้ 
Passive Income  มัน่คงในระยะยาว 

ผูถื้อหุน้หญิงท่านหน่ึง สอบถามวา่ โรงแรมท่ีจะท าก่ีดาว และท าในประเทศหรือต่างประเทศ 
นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ แจง้วา่ โรงแรมจะเร่ิมตน้ท าในประเทศก่อน, และยงัเป็นโรงแรมระดบั 

3 ดาว แต่ราคา 2-2.5 ดาว 
ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึง ขอขอบคุณประธานฯ และเห็นวา่ น่าจะท าเช็คลิส ให้ผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียด ปัญหา, การ

แกไ้ข, ประมาณการท่ีจะเสร็จ, เสร็จจริงเม่ือไหร่ จะท าใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดข้อ้มูลตรงกนัหมด 
ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  ขอ้ 
3. เร่ืองวตัถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยเพ่ิมวตัถุประสงคอี์กจ านวน 2 ขอ้ 
จากเดิม 71 ขอ้ เป็น 73 ขอ้ ตามท่ีเสนอ  ดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย            89,943,081,892 เสียง     คิดเป็นร้อยละ  100 
 -   ไม่เห็นดว้ย                              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0    
               -   งดออกเสียง                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0 

      รวม               89,943,081,892 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100      
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-   บตัรเสีย                      - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

-  ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา     
 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยั ขอไดโ้ปรดซกัถามไดเ้ลย 
 นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ก่อนอ่ืนขอขอบคุณท่านโกมลฯ ผมไดเ้ดินถามผูถื้อ
หุน้หลายๆท่านพดูเป็นเสียงเดียวกนัและไดย้นิเสียงในไลน์วา่ท่านเร่ิมเหน่ือย ท่านเร่ิมทอ้ ก็อยากใหก้ าลงัใจท่าน อยากใหท่้าน
นึกถึงผูถื้อหุ้นสองหม่ืนกว่ารายท่ีลงเรือล าเดียวกับท่าน ซ่ึงหากท่านสละเรือแลว้ ผูโ้ดยสารบนเรือจะท าอย่างไร ผูถื้อหุ้น
หลายๆท่านพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่โชคดีท่ีท่านเขา้มา จริงใจ ไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน จึงขอสอบถามวา่ บริษทัมีแนวทาง
กลบัเขา้ตลาดฯ และมีอุปสรรคอยา่งไร ด าเนินไปแลว้อยา่งไร เหตุเพิกถอนไดแ้กไ้ขไปหมดแลว้หรือยงั อยากให้ กลต. มอง
ภาพของผูบ้ริหารชุดใหม่ ขอให้ผูถื้อหุ้นร่วมมือร่วมใจกนั มองส่ิงท่ีบริษทัจะไดรั้บในอนาคต ช่วยกนัครับ,  นอกจากน้ี  ผม
ขอเสนอการรวมพาร์และต่อดว้ยลดทุน ลา้งขาดทุนสะสมทั้งหมด ประโยชน์คือเม่ือบริษทัมีก าไรจากอสังหาฯ ก็สามารถปัน
ผลได ้ 
 นายณรงคเ์ดช ภูริทตั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ งบลงทุนดา้นอสงัหาริมทรัพยจ์ะมาจากไหน มาจากเงินทุน
ภายในบริษทั หรือกูเ้งิน หรือ เพ่ิมทุน  

ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ลงทุนดา้น Budjet Hotel เม่ือไหร่, รับรู้รายไดช่้วงไหน  
ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์TIMELINE เม่ือไหร่, กลบัเขา้

ตลาดอยา่งไร  
นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่การกลบัเขา้มาตลาดฯ เป็นเร่ืองท่ีหาทางมาตลอด ทุกๆ วถีิทาง  

และไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมเป็นเร่ืองๆ วา่    
ขอ้ท่ี 1 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีหาดใหญ่ ณ ส้ินปี 2564 ส่วนของแอดเดอร์พิเศษท่ีทางบริษทัไดรั้บนั้น ไดส้ิ้นสุดลง

แลว้ จากเดิมท่ีทางบริษทัขายไฟไดห้น่วยละประมาณ 6.50 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 65 จะเหลือเพียงประมาณ 3 บาท
เท่านั้น  จะท าใหผ้ลประกอบการตอ้งขาดทุนแน่นอน อีกทั้ง ตอนสร้างโรงไฟฟ้าไดพ้ื้นท่ีมานอ้ยมาก และเคร่ืองจกัรท่ีซ้ือมา
ในอดีตประสิทธิภาพต ่ามาก นอกจากน้ี โรงงานตั้งมาก่อน เมืองขยายมาเร่ือยๆ ชุมชนรอบโรงงานมีขอ้ร้องเรียนต่างๆ  การท า 
CSR ตอ้งท าความเขา้ใจกบัชาวบา้น เป็นตน้ทุนการจดัการทั้งส้ิน 

ขอ้ท่ี 2 โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแกว้ ส่วนของแอดเดอร์พิเศษก็หายไปยนิูตละประมาณ 30 สตางค ์ตั้งแต่กลางปี 2564 
แลว้ และค่าวตัถุดิบไมท่ี้มาเป็นเช้ือเพลิงนั้น ราคาตน้ปี 2562 อยูท่ี่ประมาณ 800 บาทตน้ๆ ต่อตนั แต่ปัจจุบนัน้ี ในปี 2565 เพ่ิม
ข้ึนมาเป็นประมาณ ร่วม 1,200 บาทต่อตนั โอกาสท่ีจะสร้างก าไรไดน้ั้นแทบไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลย 
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 นายเฉลิม ซ่ือภกัดี กรรมการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ดั้งเดิมตอนสร้างโรงไฟฟ้ามา (ปี 2557) มีการสร้างบอยเลอร์ เพื่อ
ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2 ตวั ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง ความจริงแลว้ราชการไม่ให้, ท าให้สภาพเตาใหญ่ มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1 ตวั 
ท างานไดค้ร่ึงเดียว  ถา้จะลงทุนซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอีก 1 ตวั จะตอ้งใชง้บมหาศาล,  เช้ือเพลิงหายากข้ึนเร่ือยๆ  ตน้ทุนก็เอา
ไม่อยู ่จึงท าไดแ้ค่ประคบัประคอง 

ขอ้ท่ี 3 โรงไฟฟ้าโซล่าเซลลท่ี์แม่ทาแม่แตงนั้น แผงโซล่าเร่ิมเส่ือมข้ึนเร่ือยๆ ตอ้งมีการเปล่ียน แผงใหม่ก็จ าเป็น
จะตอ้งลงทุนเพ่ิม ผลก าไรมีบา้งก็เพียงเลก็นอ้ยมาก  

ขอ้ท่ี 4   จากขอ้มูลทั้ง 3 ขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ประมาณการไดว้า่ปี 2565 นั้น จะมีผลขาดทุนประมาณ 100 ลา้นบาท  
ขอ้ท่ี 5   เม่ือธุรกิจพลงังาน ไม่สามารถท่ีจะเล้ียงตวัเองไดอ้ยูแ่ลว้นั้น ก็จ าเป็นตอ้งหาธุรกิจใหม่เขา้มาเพ่ิมเติม  
ขอ้ท่ี 6  กรณีท่ีกิจการยงัคงมีขาดทุนสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก  บริษทัก็อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการท าก าไรตามปกติ

กวา่สิบปีจึงจะลา้งขาดทุนสะสมได ้แต่การลา้งขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถท่ีจะ
ยน่ระยะเวลาการลา้งขาดทุนสะสมให้นอ้ยลงได ้พาร์จะตอ้งไปถึง 2.50 บาท และลดลงมา 0.50 (ขั้นต ่าเกณฑต์ลาดฯ) ถึงจะ
ลา้งขาดทุนสะสมไดห้มด ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการประเมินทรัพยสิ์นทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม, ตอ้งปรับพาร์ท่ี
ยติุธรรมกบัผูล้งทุนใหม่ให้มีความเท่าเทียมกนั หลงัจากนั้น ก็จะเพ่ิมทุน PP  คาดว่าประมาณอีก 3 เดือนขา้งหน้า จะมีการ
เรียกประชุมวสิามญั เร่ืองการลา้งขาดทุนสะสม และเพ่ิมทุน (ประมาณเบ้ืองตน้ 700 ลา้นบาท) ซ่ึงทางผมตอ้งการลงทุนอยา่ง
นอ้ย 600 ลา้นบาท เพ่ือใหไ้ดเ้ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ประมาณ 60%  

ขอ้ท่ี 7   ผมตั้งเป้าถือหุน้ไวป้ระมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์เพ่ือท่ีจะไดเ้ดินหนา้เอาธุรกิจใหม่เขา้มา ตอ้งช่วยกนัท าอยา่งไร
ใหผ้มถือหุน้ถึง 60 เปอร์เซ็นตด์ว้ย โดยถูกตอ้งทางกฎหมายและจริยธรรม เพราะถา้ไม่ถึงผมก็จะไม่บริหารต่อ  

ขอ้ท่ี 8   ถา้ผมไม่บริหารต่อแลว้ ผมและผูถื้อหุน้รายใหญ่บางท่าน ก็จะน าหุน้ไปขายให้กบั บริษทัพลงังานในตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงผมจะคดับริษทัท่ีมีศกัยภาพเพ่ือผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่อไป  

ขอ้ท่ี 9    ธุรกิจท่ีผมมีความถนดัและมีความพร้อมอยูแ่ลว้ คือธุรกิจ budget Hotel แบบเดียวกบัโรงแรม hop inn  
 
ผูถื้อหุ้นชายท่านหน่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง เห็นวา่ ถา้ประเมินแลว้ไม่คุม้ ก็ปิดกิจการและขายท้ิง เพ่ือลดตน้ทุน 

ค่าใชจ่้าย ถา้สามารถท าธุรกิจอ่ืนได ้จะเป็นประโยชน์มากกวา่ 
ผูถื้อหุน้ชายท่านหน่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง เห็นวา่ มองอนาคตธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทัค่อนขา้งเหน่ือย การลด

ทุนลงมา  หุน้แต่ละคนจาก 100% เหลือ 10% แลว้ขาดทุน 90% ท าใจไม่ได ้ หากมองวา่ถา้เหลือ 10 % เขา้ตลาดฯ หุ้นท่ีท่าน
คิดวา่เหลือ 10% ก็อาจขยบัไป 100% เท่าเดิมก็เป็นได ้อีกอยา่งการลดทุนมาเหลือ 10% คุณโกมลก็เหลือ 10% ไม่ใช่ 50% จะ
เหลือเท่าๆกนัหมด,  พวกเราควรสนบัสนุนท่านโกมลฯ  เวลาเป็นเร่ืองส าคญัท าอยา่งไรก็ไดใ้หเ้ร็วท่ีสุด ณ ตอนน้ีทุกคนท าใจ 
จะมีใครหรือครับท่ีจะเพ่ิมทุน, ท่านโกมลฯ คนเดียวท่ีมีก าลงัเงินและแรง 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการก็มีการประชุมและมีแนวทางท่ีจะขายธุรกิจท่ี
ไม่สามารถท าก าไรได ้ถึงตอ้งมีวาระท่ี 8 ในการเพ่ิมทุนธุรกิจอ่ืนข้ึนมา 

ท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าว 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีใหค้วามสนบัสนุนต่อผมมาดว้ยดีครับ  ขอใหผู้ถื้อหุน้รักษาสุขภาพ และใหห่้างไกลภยัจากโควดิ 
อยา่ประมาทนะครับ  มนัจะมี Long โควดิอีกดว้ย  
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ปิดประชุม เวลา   13.23 น. 
 

หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุน้มากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม ทั้งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ี
เขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,049 ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้ 90,002,977,192 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 36.09  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด    
   
 
                                     ลงช่ือ                                                         ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 
                                   ประธานกรรมการ  
 
 
        ลงช่ือ                                                              ผูบ้นัทึกการประชุม 

                                                                      (            นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ            ) 
   เลขานุการบริษทั 

 


